



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

อนุสนธิประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้

๑. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตำแหน่งเลขที่ ๑สท๐๐๐๑๘ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางระจัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

๒. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งเลขที่ ๑สท๐๐๑๓๙ งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลบางระจัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

๓. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งเลขที่ ๑สท๐๐๐๗๗ งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลท่าช้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เรียบร้อยแล้ว และจะประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ขอประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศฯ เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ผู้ใดไม่มาภายในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายโชคชัย สาครวาณิช)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

แบบท้ายประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ก) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

ผู้มีรายชื่อตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสัมภาษณ์) รายละเอียดดังนี้

กำหนดการสัมภาษณ์

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพรหมบุรี (ชั้น ๓) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

๑. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันเข้ารับการประเมินสมรรถนะด้วย หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือกฯ

๒. ควรไปถึงสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ก่อนเริ่มเวลาการคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที

ข) เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ โดยเรียงตามลำดับคะแนนการประเมินสมรรถนะจากคะแนนสูงสุดลงมาในกรณีที่ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่สมัครก่อนเป็นผู้ได้ลำดับที่ดีกว่าโดยพิจารณาจากวันที่สมัครและเลขที่สมัครเป็นสำคัญ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรจะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี หากกรณีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดให้มีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันกับที่ได้ประกาศรับสมัครในครั้งนี้อีก และได้ประกาศขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรใหม่แล้ว บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ในครั้งนี้ให้เป็นอันยกเลิก

ค) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล (ชั้น ๑) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี และทางเว็บไซต์ <https://www.moph.go.th>